

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" รุ่นที่ ๔/๒๕๖๑

ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.)

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง		
๑	นางสาวกฤติยา แก้วสุขโข	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมธนารักษ์		
๒	นายนิรันดร์ อินทร์สุข	เจ้าพนักงานประเมินราคาทรัพย์สินอาวุโส สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง
๓	นางวรพร วงศ์สมานมณี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักศึกษาปณ
๔	นางสาวผณิตรา พันธุ์มณี	นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่
๕	นายสุภัทรชัย เสาร์แดน	เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
๖	นายวิฑูรย์ เลิศวิทย์กุล	นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
๗	นายชาญณรงค์ หนูจิ้นเส็ง	นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี
๘	นางสาวหัสยา เทวา	นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง
๙	นายสิทธิศักดิ์ ปิ่นแก้ว	ภัณฑารักษ์ชำนาญการ สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
กรมบัญชีกลาง		
๑๐	นางสาวจุลลิกา พานิชเจริญ	นักวิชาการคลังชำนาญการ กองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ
๑๑	นางสาวนภัศรณณ์ มากจริง	นิติกรชำนาญการ กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล
๑๒	นางสาวศิริกัญญา รุนประโคน	นิติกรชำนาญการ กองการพัสดุภาครัฐ
๑๓	นางสาวปิยทิพย์ ปิยะตระกูล	นิติกรชำนาญการ กองกฎหมาย
๑๔	นางกมลรัตน์ ทองคำสุข	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี
๑๕	นางสาวหัตถยา บุญธรรม	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง
	กรมบัญชีกลาง (ต่อ)		
๑๖	นางจินดา	อุทัยธรรม	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี
๑๗	นางสาวจันทิมา	เสวกจินดา	นักวิชาการคลังชำนาญการ กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล
	กรมศุลกากร		
๑๘	นายกฤษฎา	มงคลวิทย์	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ นายด่านศุลกากรช่องเม็ก สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒
๑๙	นายธนเสฏฐ์	พรพิชัยดำรงค์	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ นายด่านศุลกากรสะเดา สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๔
๒๐	นางสาวนภัสสร	ทองดิง	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ด่านศุลกากรเบตง สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๔
๒๑	นายสิทธิพัฒน์	เหรียญรุ่งเรือง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักแผนและการต่างประเทศ
๒๒	นางเปรมวดี	วงศ์บัณฑิต	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
๒๓	นางสาวบุศราคม	แก้วฟ้านภาดล	นิติกรชำนาญการ สำนักกฎหมาย
๒๔	นายวรวิสิทธิ์	เมืองคุ้ม	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
๒๕	นายวรรณวิวรรณ	ทองเปราะ	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ
๒๖	นางสาวพุทธพร	นึละเสวี	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักตรวจสอบอากร
	กรมสรรพสามิต		
๒๗	นางสาวอ้อมฤทัย	อ่องสาคร	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๒๘	นายณัฐชัย	ชาติวิเศษ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น
๒๙	นางนิฤดี	กุลศลภักดิ์เกียรติ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี
๓๐	นางเตือนใจ	ประเสริฐสังข์	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
๓๑	นายนที	ผลึกเพชร	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง
	กรมสรรพสามิต (ต่อ)		
๓๒	นายสนธยา	จรัลักษ์	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี
๓๓	นายสากล	สีเขียว	เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส สำนักงานสรรพสามิตหนองบัวลำภู
	กรมสรรพากร		
๓๔	นางสุวรรณา	กอนดี	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๓๕	นางสาวปณิชา	ยงรัตนกิจ	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๓๖	นางสาวสุกัญญา	สุกิตติพร	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๓๗	นางสาวชุตินา	นวลหวาน	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๓๘	นางสาวมณีรัตน์	ชูเชิด	รักษาการนักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
๓๙	นางนิตยา	ลำมะนา	รักษาการนักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
๔๐	นางสาวนันทมน	แสงไชย	รักษาการนักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
๔๑	นางสาวภาณุภัทร์	หอสุนตีมา	รักษาการนักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๔๒	นางสาวสุกัญญา	คงเจริญสวัสดิ์	รักษาการนักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
๔๓	นางสาววิลาวัลย์	เอกประเสริฐกุล	รักษาการนักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
๔๔	นางสาวสุวิษญ์	บุญดี	รักษาการนักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๔๕	นางสาวตรีสร	หนูภิรมณ์	รักษาการนักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๔๖	นางสาวภัทรญา	พุ่มเรือง	รักษาการนักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๔๗	นายเพชรวิสิทธิ์	ชาวละออล	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ
	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ		
๔๘	นายวรภพ	สระทองจันทร์	นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจชำนาญการ
	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ		
๔๙	นางสาววรารักษ์	ชมมณี	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักบริหารและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ
	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง		
๕๐	นายพีรพัฒน์	วงศ์ชัยวัฒน์	เศรษฐกรชำนาญการ สำนักนโยบายการคลัง